

## Thay đổi có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2023, Thành phố Huntington Beach đã bỏ phiếu thay đổi kế hoạch năng lượng mặc định dành cho khách hàng của Cơ quan Điện lực Quận Cam (OCPA) Huntington Beach từ Kế hoạch Lựa chọn Năng lượng Tái tạo 100% thành Kế hoạch Lựa chọn Cơ bản, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. Kế hoạch mặc định mới này có chi phí thấp hơn 2% so với công suất phát điện tương đương của Southern California Edison (SCE) và tiếp tục hỗ trợ sự bền vững môi trường bằng cách cung cấp ít nhất 38,5% năng lượng tái tạo.

- Những khách hàng đã đăng ký Kế hoạch Lựa chọn Năng lượng Tái tạo 100% sẽ được chuyển đổi liền mạch sang Kế hoạch Lựa chọn Cơ bản vào ngày đọc công tơ thông thường của họ vào tháng 1 năm 2024 mà không bị gián đoạn dịch vụ.
- Khách hàng hiện đang sử dụng gói Lựa chọn Cơ bản hoặc Lựa chọn Thông minh sẽ không có thay đổi nào về mức giá hoặc dịch vụ hiện tại của họ.
- Trong suốt quá trình chuyển đổi này, bất kể có bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch năng lượng của bạn, bạn sẽ vẫn duy trì biểu giá hiện tại của mình, tuân theo các mức giá và điều khoản của OCPA.

Nếu bạn muốn duy trì Kế hoạch Lựa chọn Năng lượng Tái tạo 100% hiện tại của mình hoặc khám phá tùy chọn chuyển sang kế hoạch năng lượng Lựa chọn Thông minh của OCPA, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của OCPA ít nhất hai ngày trước ngày đọc công tơ định kỳ tháng 1 năm 2024 theo số (866) 262-7693.

## Thay đổi có hiệu lực từ tháng 6 năm 2024

Ngoài ra, Dịch vụ Tổng hợp Lựa chọn Cộng đồng (dịch vụ CCA) của bạn với OCPA sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024. SCE một lần nữa sẽ là nhà cung cấp cả dịch vụ phát điện và phân phối điện cho tài khoản của bạn.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, đối với khách hàng thương mại và ngày 3 tháng 10 năm 2022, đối với khách hàng dân cư, OCPA đã trở thành nhà cung cấp điện mặc định cho các khách hàng đủ điều kiện ở Thành phố Huntington Beach. Vào tháng 5 năm 2023, Hội đồng Thành phố Huntington Beach đã bỏ phiếu rời khỏi OCPA. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tất cả khách hàng của Huntington Beach trong thành phố sẽ được chuyển sang dịch vụ trọn gói của SCE. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để được trả lại SCE. Việc chuyển tài khoản của bạn sang dịch vụ trọn gói của SCE sẽ tự động diễn ra vào tháng 6 năm 2024 vào ngày đọc công tơ định kỳ của bạn mà không gây gián đoạn dịch vụ điện.

- Trước chuyển đổi, bạn sẽ vẫn duy trì biểu giá hiện tại của mình, tuân theo các mức giá và điều khoản của OCPA.
- Bạn nên tiếp tục thanh toán các hóa đơn của mình như bình thường. Hóa đơn của bạn đã và sẽ tiếp tục được SCE xử lý.

OCPA, Thành phố Huntington Beach và SCE đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ cho khách hàng của OCPA Huntington Beach sang dịch vụ trọn gói của SCE.





P.O. Box 54283  
Irvine, CA 92619-4283



**Những thay đổi quan trọng sẽ xảy ra với dịch vụ của bạn vào năm 2024.**